

Về Phòng Thí Nghiệm Chính Phủ

Phòng Thí Nghiệm Chính Phủ cung cấp nhiều dịch vụ phân tích, điều tra và tư vấn cũng như hỗ trợ nhằm giúp các cục và các sở của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông trong việc thực thi trách nhiệm luật pháp, bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế công cộng, bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dùng và thực hiện các chính sách của chính phủ.

Từ hơn 140 năm trước, kể từ khi bổ nhiệm Dược sĩ và Nhà phân tích đầu tiên vào năm 1879, Phòng Thí Nghiệm Chính Phủ là một trong những tổ chức lâu đời nhất trong Chính quyền Hồng Kông. Đứng đầu bởi Nhà hóa học Chính phủ, hiện nay phòng thí nghiệm có khoảng 510 nhân viên, trong đó khoảng một phần ba là các chuyên gia chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích và thử nghiệm khoa học khác nhau.

Phòng Thí Nghiệm Chính Phủ hiện nay đã chuyển cơ sở đến Homantin, Kowloon vào tháng 12 năm 1992 và có nhiều phòng thí nghiệm vệ tinh tại các địa điểm khác nhau của Hồng Kông. Phòng Thí Nghiệm Chính Phủ được trang bị các cơ sở vật chất hiện đại, đặc biệt là về thiết bị phân tích, an ninh vận hành và quản lý chất thải phòng thí nghiệm.



Việc quản lý khoa học tại Phòng Thí Nghiệm Chính Phủ là trách nhiệm của Nhà hóa học Chính phủ, người đứng đầu cơ quan này. Phòng thí nghiệm có hai đơn vị hoạt động:

- Đơn vị Dịch vụ Phân tích và Tư vấn
- Đơn vị Khoa học Pháp y

Mỗi đơn vị do một Trợ lý của Nhà hóa học Chính phủ đứng đầu. Hỗ trợ Hành chính được cung cấp bởi Phân Ban Hành chính.

Ngoài các dịch vụ cung cấp cho các bộ phận khách hàng, Phòng Thí Nghiệm Chính Phủ còn tích cực tham gia vào việc thúc đẩy phân tích hóa học cả ở trong nước và quốc tế. Các nỗ lực được thực hiện để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân viên thông qua việc tham gia hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các tổ chức chuyên gia. Việc đảm bảo môi trường phòng thí nghiệm an toàn và đào tạo nhân viên đầy đủ luôn là chính sách và hoạt động quan trọng của Phòng Thí Nghiệm Chính Phủ.

Phòng thí nghiệm Chính phủ cũng tổ chức đào tạo cho du khách và các nhà khoa học từ các phòng thí nghiệm trong nước, Đại lục và Ma Cao. Phòng Thí nghiệm Chính phủ cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các quốc gia và nền kinh tế trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua nhiều thỏa thuận quốc tế và khu vực. Phòng thí nghiệm tổ chức các bài giảng và sắp xếp các chương trình liên kết cho nhân viên điều hành của các bộ phận khách hàng chính.

Những tiến bộ công nghệ vượt trội trong những năm gần đây cùng với việc chính phủ thường xuyên đưa ra các chính sách và quy định mới liên quan đến các yếu tố khoa học, việc tung ra các vật liệu và sản phẩm mới trên thị trường trong nước cũng như sự phức tạp của các hoạt động phạm pháp đã làm thay đổi đáng kể các phương pháp làm việc và cách thức được áp dụng tại Phòng Thí Nghiệm Chính Phủ. Điều này đã dẫn đến không chỉ việc mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ và nâng cao mức độ chuyên sâu của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp mà còn dẫn đến việc lắp đặt một loạt các công cụ khoa học hiện đại.

Phòng Xét Nghiệm Chính Phủ
7-2024